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Fyrirspurn

til umhverfisráðherra um styttingu rjúpnaveiðitímans.

Frá Steingrími J. Sigfússyni.

Hvert er viðhorf ráðherra til þess að stytta rjúpnaveiðitímann og hefja veiðar t.d. 1. nóv-
ember í stað 15. október í því skyni að hlífa stofninum við óhóflegu veiðiálagi og draga úr
hættu á að akstur veiðimanna utan vega valdi landspjöllum?


